



การประชุมหรือการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก
สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม
จริยธรรมของหน่วยงาน
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาหว้า
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

การประชุมหรือการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร
หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ได้เปิดประชุม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และ บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเนื้อหาของประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณ งามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ทำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลบะหว้า จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร





เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ได้เปิดการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคีในองค์กร มีทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กรมีความสุข และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างในองค์กร เกิดความสามัคคี และมีการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร เพื่อให้การบริการประชาชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จำนวน ๑๐๔ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร







